



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
PHVA MAHON SI KRUTTHAYA PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ
“พาหมอไปหาประชาชน” วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เวลา ๗.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ “โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา และเป็นของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง โดยออกหน่วยแพทย์ในรูปแบบจิตอาสา ในช่วงวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการคัดกรองตรวจรักษาโรค ที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วย/สุขภาพที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่ สร้างความสุขและขวัญกำลังใจให้ประชาชนคนไทย

นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง กล่าวต่อว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรม “พาหมอไปหาประชาชน” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๗.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรับบริการสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในโรคที่เป็นปัญหาของประเทศไทย ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับการคัดกรองและการรักษาจากหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา โดยเปิดให้บริการทั้งหมด ๑๕ คลินิก ประกอบด้วย ๑.คลินิกคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี การให้บริการ : ตรวจรักษา ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี B,C ตรวจทำอัลตราซาวด์ตับ ตรวจคัดกรอง โรควัคซีนตับอักเสบบี B,C ๒.คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การให้บริการ : การตรวจเบื้องต้น วิธี self-test, การให้คำแนะนำ, การตรวจด้วยวิธี colposcopy ๓.คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง การให้บริการ : การตรวจเบื้องต้นวิธี FIT หากผลเป็นบวก สามารถส่งต่อห้อง ultrasound ได้, การให้คำแนะนำ, การตรวจด้วยวิธี colonoscopy ๔.คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม การให้บริการ : สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง mammogram และ ultrasound ๕.คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ การให้บริการ : คัดกรองวัดสายตา, วัด VA ก่อนพบแพทย์, พบแพทย์, ตรวจด้วยเครื่อง automatic refractometer, ตัดแว่น ๖.คลินิกทันตกรรม การให้บริการ : ตรวจรากฟัน, ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน, คัดกรองมะเร็งช่องปาก ๗.คลินิกกระดูกและข้อ การให้บริการ : ผ่าตัดนิ้วล็อก ตรวจรักษา และฉีดยาแก้ปวด (ปวดเข่า/ปวดนิ้วล็อก) ๘.คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน การให้บริการ : เหยียบเหล็กแดง, พอกเช่า, ผิงเข็ม, พอกตา, การให้บริการนวดไทย, ตอกเส้น ๙.คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช การให้บริการ : สอนวิธีป้องกันความเครียด, ตรวจสุขภาพและประเมินผลความเครียดโดยใช้เครื่อง Biofeedback ๒ และ แพลผล หากพบว่ามีความเสี่ยง ส่งเข้าพบจิตแพทย์, จัดกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดให้กับกลุ่มเสี่ยง ๑๐.คลินิกผิวหนัง การให้บริการ : ตรวจรักษาโรคผื่นแพ้จากการสัมผัส ตรวจวินิจฉัยโรคสะเก็ดเงิน ๑๑. คลินิกกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู การให้บริการ : ประเมินความพร้อมในการทำขาเทียม ซ่อมแซมขาเทียมที่มีปัญหา, บริการกิจกรรมบำบัด การกลืน การพูด พูดไม่ชัด Perception/aphasia ๑๒.คลินิกฉีดยาวัคซีนไข้หวัดใหญ่/โควิด การให้บริการ : ฉีดยาวัคซีนแก่ผู้รับบริการ ๑๓.คลินิก X-ray ปอด การให้บริการ : ให้บริการ X-Ray ปอด ๑๔.คลินิกโรคหัวใจ การให้บริการ : การตรวจ ECG เบื้องต้นและแปลผลโดยแพทย์เฉพาะทาง, การตรวจ Echo ๑๕.คลินิกพระสงฆ์ การให้บริการ : ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ อายุไม่ถึง ๓๕ ปี และอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ สามารถเข้ารับบริการคลินิกต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ได้ในกิจกรรม “พาหมอไปหาประชาชน” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๗.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยรูปแบบกิจกรรมของแต่ละคลินิก เริ่มตั้งแต่การคัดกรอง การให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง การรักษากลุ่มเป้าหมายและการส่งต่อในการบริการประชาชนต่อไป และนี่ก็เป็นสิ่งดีๆ ที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ จากทุกภาคส่วน เพื่อคนไทยมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า